

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## PRM – เรือ อาจะบิน (กราฟสวย)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

จะว่าไปแล้ว เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้น ต่อให้ยุคไหนสมัยไหน ก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของ “วงใน” ไม่ว่าจะเรียกยังไงก็ตาม มันก็มีรากแก่นมาจากเรื่องเดียวกันนั่นแหละครับ เราจะเป่ียงเบนด้วยคำพูด หรือวิธีการอย่างไรก็ตามแต่ สุดท้ายแล้ว มันก็คือเรื่องเดียวกัน... ต่อให้รายใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงในวงการหุ้น ออกมาพูดหรือรู้สึกแค่ว่า แต่ลึกลับๆ แล้ว ในใจของนักลงทุนทั่วไป อาจจะรู้ๆ กันดี หรือ แม้แต่ตัวนักลงทุนรายใหญ่ๆ ที่กล่าวเองก็ตาม ก็อาจจะยอมรู้ตัวอยู่แล้วว่า ที่พูดออกไป ก็เพื่ออะไร... เหนือเมฆเคยได้ยินบ่อยเหมือนกัน แต่ก็เข้าใจในธรรมชาติของตลาดหุ้นเมืองไทยดี ยังคงไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่ หรือยังไม่ใช่ตลาดที่เป็นมวลชนเสียเลยที่เดียว ต่อให้มีนักลงทุนต่างชาติ มีนักลงทุนสถาบัน แต่ก็ยังไม่พ้นเรื่องของหุ้นสีเทา หุ้นสีดำ... ใครจะอ่านออก หรือ ใครจะปล่อยไก่ ทำให้คนรู้ มันก็อีกเรื่องหนึ่ง... แต่ก็อย่างว่าทางการก็เข้มแข็งอยู่แล้ว การที่ใครๆ จะมาบอกว่า หุ้นไม่ได้ขึ้นเพราะปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียว ไม่ได้ขึ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิคที่สวยงาม หรือ ไม่ได้ขึ้นเพราะทั้งสองอย่างที่เหมาะสมๆ กัน มันก็เลยจะพูดยาก ทั้งๆ ที่หุ้นมันจะขึ้นด้วยอะไร แบบไหน ยังไง เราๆ ท่านๆ ย่อมมีสิ่งที่รู้กันมาแบบเป็นตำนาน ที่ไม่เคยจางหายไปเลยสรุปที่เหนือเมฆมากแล้วในวันนี้ ก็จะทำให้ท่าน คิดถึงว่า เวลาหุ้นที่มันขึ้นด้วยอะไรก็ตาม มันจะไม่ได้ขึ้น หรือ ค้างฟ้าราคานั้นได้ตลอดไปหรอกนะครับ... หุ้นไหนราคาสูง หุ้นไหนราคาแพง เราแน่ๆ แต่ดูมันก็เพียงพอจะอย่าเผลอเข้าไปตอนตลาดใกล้จะวายเสียล่ะ ไม่งั้น จะหาคนมาซื้อของต่อจากเราไม่ทันเสียวนหา

### ดูตามเกม...

ยังไม่น่าจะเรียกว่า เป็นของสูง หรือ ราคาที่ขึ้นมาแบบนี้ ดูตามรูปเกมแล้วนั้น ยังไม่น่าจะมีใครได้ขายของออกไปจนหมด รายย่อยบางรายเท่านั้น ที่อาจจะขายได้หมด แต่รายใหญ่ ไม่น่า

แนวรับ : ... 9.05-8.90 ยังน่าสนใจ หลุด 8.50 เลิกถือ

เป้าหมาย : ... 10.5-11.0 เป็นการแก๊งกำไรแบบเล่นรอบ

Price Chart...(PRM)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PRM... เห็นปริมาณของ Volume แล้ว ยิ่งน่าสนใจ ซึ่งการผ่านแนวต้านระยะสั้น ขึ้นมาด้วย Volume แบบนี้ ถือว่าเป็นแนวโน้มเชิงบวก ... อาจเหลือแนวต้านอีกระดับที่ 9.40 ซึ่งหากสามารถผ่านไปได้ก็มีความเป็นไปได้ที่ระดับ 10.5-11.0 จะถูกทดสอบและนั่นอาจจะมีพักๆ หรือ ย่อๆ บ้างก็ได้ แต่ถ้าจะไม่ย่อ ก็ไม่ถือว่าผิดแปลกอะไร เล่นแบบมันวันเดียว ถึง 12.C แล้วถ้าดูรูปแบบโครงสร้างใหญ่ แนวโน้มทาง Pattern ก็มีโอกาสนั้นไปได้ถึงระดับ 14+/- ... ลองคาดกันดูนะว่าจะป็นรูปแบบราคา ในภาพไหน ที่เรียกว่าอะไร.. แต่ทั้งนี้ ในระยะสั้น ถ้าจะเกิดภาพทั้งหมดที่กล่าวมา ราคาต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 8.50 ก่อนด้วย เท่านั้น